

Tương lai của ngành y tế nằm trong tay người dân Alberta

Ngày 16 Tháng Một, 2024

Chính phủ Alberta đang triển khai một loạt các phiên gặp mặt trực tiếp trên toàn tỉnh bang với các nhân viên chăm sóc sức khỏe và người dân Alberta để giúp định hình tương lai của ngành y tế.

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của chính phủ nhằm tái tập trung vào hệ thống chăm sóc sức khỏe, người dân Alberta được khuyến khích đăng ký một trong những phiên tham gia trực tiếp sắp tới, bắt đầu vào ngày 23 tháng Một. Những phiên họp này là cơ hội để trò chuyện cởi mở về những thách thức, giải pháp và những đổi mới sẽ giúp xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ hơn.

Hợp tác với các nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu, các đối tác trong khu vực và người dân Alberta là rất quan trọng để tạo ra một hệ thống y tế hỗ trợ tốt hơn cho người lao động và cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Ý kiến đóng góp, kinh nghiệm và phản hồi nhận được từ người dân Alberta sẽ giúp tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn, sẵn sàng phục vụ người dân Alberta khi nào và ở đâu họ cần.

“Việc bảo đảm cho người dân Alberta và gia đình họ có một hệ thống chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhanh và đáng tin cậy là rất quan trọng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải có những cuộc trò chuyện mặt đối mặt với các nhân viên tuyến đầu, bệnh nhân và người chăm sóc về những thách thức đang tồn tại và cách chúng ta có thể xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ hơn nhằm phục vụ nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân Alberta.”

Adriana LaGrange, Bộ Trưởng Bộ Y Tế

Các thành viên của chính phủ Alberta sẽ tham dự các phiên họp này bất cứ khi nào có thể, bao gồm Bộ Trưởng Bộ Y Tế Adriana LaGrange, Bộ Trưởng Bộ Các Dịch Vụ Người Cao Niên, Cộng Đồng và Xã Hội Jason Nixon, Bộ Trưởng Bộ Sức Khỏe Tâm Thần và Nghiện Ngập Dan Williams, và Thư Ký Nghị Viện về Y Tế Nông Thôn Martin Long.

“Khi chúng tôi xây dựng một hệ thống tập trung vào việc phục hồi, việc tham gia liên tục sẽ bảo đảm sự chăm sóc tốt nhất cho những người đang phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe tâm thần hoặc đang chịu đau khổ từ căn bệnh nghiện chết người. Chính phủ của chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với những người cung cấp dịch vụ cho những người có nhu cầu.”

Dan Williams, Bộ Trưởng Bộ Sức Khỏe Tâm Thần và Nghiện Ngập

“Những phiên tham gia trực tiếp này là một cơ hội quan trọng cho người dân Alberta cung cấp phản hồi và trải nghiệm trực tiếp của họ với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Khi chúng ta định hình tương lai của hệ thống y tế, sức khỏe tâm thần và chăm sóc liên tục, những buổi họp này rất quan trọng, và tôi khuyến khích mọi người tham gia.”

Jason Nixon, Bộ Trưởng Bộ Các Dịch Vụ Người Cao Niên, Cộng Đồng và Xã Hội

Nhân viên chăm sóc sức khỏe và các thành viên của công chúng được khuyến khích đăng ký trực tuyến để tham gia phiên họp trực tiếp tại khu vực của họ. Các kế hoạch tham gia tiếp theo sẽ được công bố trong những tuần tới. Ngoài các phiên họp công khai, sẽ có sự tham gia tận tình với các nhà lãnh đạo Bản Địa và các đối tác chăm sóc sức khỏe quan trọng khác. Thông tin được cập nhật thường xuyên về các phiên tham gia mới và đang diễn ra có sẵn trên trang “Định hình hướng đi” trực tuyến của chính phủ.

Bộ trưởng LaGrange cũng sẽ đến thăm các bệnh viện và cơ sở chăm sóc cấp tính trên toàn tỉnh bang trong suốt đợt tham gia này và tiếp tục cho tới mùa xuân. Bà sẽ trực tiếp lắng nghe các nhân viên lâm sàng và nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu khi bà làm việc nhằm xác định các cách để thực hiện những cải thiện ngắn hạn và dài hạn trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong tỉnh bang.

Điểm nhanh các sự kiện

- Y Tế Alberta đang lên kế hoạch cho hơn 40 phiên tham gia trực tiếp bắt đầu từ ngày 23 tháng Một và kéo dài đến tháng Tư năm 2024. Danh sách đầy đủ các địa điểm và lịch trình có sẵn trực tuyến.
- Sáu tòa thị chính ảo đã được tổ chức cho đến nay, với khoảng 10,000 người tham gia.
- Hơn 16,000 nhân viên y tế và người dân Alberta đã cung cấp phản hồi thông qua các công cụ tương tác trực tuyến tính cho đến nay.

Thông tin liên quan

- [Tái tập trung vào chăm sóc sức khỏe ở Alberta](#)
- [Định Hình Hướng Đi – Nút Tái Tập Trung](#)

Tin liên quan

- [Định hình tương lai cho việc chăm sóc sức khỏe của bạn](#) (Ngày 12 tháng Mười Hai năm 2023)
- [Kêu gọi tất cả người dân Alberta giúp định hình việc chăm sóc sức khỏe](#) (Ngày 21 tháng Mười Một năm 2023)